



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 หน้า 11 มูลค่าข่าว .-

อว.นัด11มค.แถลงผลงาน

ลดภาระน.ศ.-วิจัยตรงปก 'ศุภมาส' ดันตอบโจทย์ปท.

'ศุภมาส' เตรียมแถลงใหญ่ผลงาน 4 เดือน 'Future Thailand' 11 ม.ค.นี้ โชว์วิสัยทัศน์อนาคต มุ่งปั้น อว. เป็นกระทรวง ศก. สร้างรายได้ให้ประเทศ นำความรู้สู่ประชาชน จับมือสถาบันอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ ปท. (อ่านต่อหน้า 11)



ศุภมาส อิศรภักดี

อว.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.มาเป็นเวลาครบ 4 เดือน ได้วางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกระทรวง อว.แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านอุดมศึกษา มุ่งเน้นว่าเรียนดี มีความสุข มีรายได้ ให้ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นเรื่องของ วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ กล่าวคือ มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมเป็น ประเด็นสำคัญของประเทศ อาทิ เรื่องของ Go Green, ความยั่งยืน, ความเป็นกลางทาง คาร์บอน, พลังงานสะอาด เป็นต้น ดังนั้น ในวันที่ 11 มกราคม 2567 จึงจัดแถลงผล การทำงานเพื่อให้เห็นว่ากระทรวง อว.ได้ ดำเนินงานอะไรไปแล้วบ้าง เริ่มตั้งแต่

เวลา 09.30-15.00 น. ที่อาคารสามย่าน มิตรทาวน์

“งานแถลงผลงานดังกล่าวอยู่ในงาน ฟิวเจอร์ ไทยแลนด์ (Future Thailand) จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้า จะกล่าวถึงภาพรวมของกระทรวง อว.ว่าเป็น กระทรวงดูแลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ และยังเป็นความหวังของประเทศด้วย ที่ ผ่านมา 4 เดือนมีผลงานต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการลดภาระให้นักศึกษาและผู้ปกครอง และการลดภาระของ อาจารย์ผู้สอน มุ่งผลักดันให้นักศึกษา เรียนดี มีความสุข มีรายได้ สามารถหาราย ได้ระหว่างเรียนได้ ยกเว้นค่าสมัครที่แคส เข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานสนับสนุน งานวิจัยไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของ สังคม และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งดูแลการปล่อยดาวเทียมธีออส-2 ขึ้นสู่วังโคจรได้เรียบร้อย สิ่งสำคัญคือชี้ให้เห็น ว่ากระทรวง อว.มีแนวทางจะดำเนินงานใน

อนาคตอย่างไรบ้างเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน ให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับ ประเทศ ขณะเดียวกันก็นำความรู้มาช่วย ประชาชนด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.กล่าว

น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า นโยบายของกระทรวง อว.จะมีมาตรการและโครงการสำคัญเกิดขึ้น ในทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย โดยทำงาน วิจัยต้องตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของ นักศึกษา ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ และ ผู้ประกอบการรายย่อย ถัดจากนั้นเป็นการ อภิปรายจากตัวแทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา ได้แก่ ประธาน ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย) ประธาน ทปอ.มหาวิทยาลัย ราชภัฏ, ประธาน ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนงคล และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย เอกชน อภิปรายเรื่อง อนาคตการอุดมศึกษา ไทยจะเป็นอย่างไร

น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการพูดถึงอนาคตของประเทศไทย ในมุมมองต่างๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน อนาคต ทั้งในด้านอาชีพการทำงาน ความ คาดหวังของเยาวชนและผู้ประกอบการ โดยผู้อภิปรายประกอบด้วยคณบดีคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตามด้วยตัวแทนนักศึกษาที่กำลัง เรียนอยู่มาพูดถึงความต้องการของตัวเอง และอยากเห็นการศึกษาไทยเป็นอย่างไร และ CEO ของ SEA (Thailand) บริษัท Shopee จากนั้นจะมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและ องค์กรต่างๆ ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมโดดเด่นทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ จะเป็นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของ ประเทศ